

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งอยู่ที่ อาคาร ซีพีทาวเวอร์ ๓ อาคาร A ชั้น ๖ เลขที่ ๓๔ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๙๐๔๕

ประวัติความเป็นมา

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๙) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ประกอบกับ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อจัดเก็บรวบรวม และให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเรียกสถานที่นั้นว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสถานที่ตั้งเดิมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งอยู่ที่ ห้องสมุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีการปรับปรุงระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีการประกาศใช้ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ กำหนดให้ กองวิชาการ เป็นหน่วยงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน โดยจัดให้มีสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประสานกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ